

## ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชวงค์ อุบลลี

### ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ - สาขาวิชา	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)	มหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ. 2558
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ. 2550
ร.ป.ศ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	พ.ศ. 2552
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	พ.ศ. 2547

### ผลงานทางวิชาการ

ชวงค์ อุบลลี. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชวงค์ อุบลลี. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชวงค์ อุบลลี. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชวงค์ อุบลลี. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการระบบบริหารราชการไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชวงค์ อุบลลี. (2557). ตำราพิชัยการบริหาร (ฉบับตั้งต้น). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: จริยสนิทวงศ์การพิมพ์.

ชวงค์ อุบลลี. (2557). การบริหารจัดการภัยพิบัติ : บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 หน้า 51 - 69.

ชวงค์ อุบลลี. (2557). การจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นำในชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จันทบุรี. วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 181 - 195.

ชูวงศ์ อุบลลี. (2558). พัฒนาการการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางยุทธศาสตร์ในสังคมไทย : ศึกษาผ่านการตีความตัวบทสามก๊ก. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 428 - 442.

### ผลงานวิจัย

ชูวงศ์ อุบลลี. (2553). การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชูวงศ์ อุบลลี. (2555). การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี สำหรับการจัดการภัยพิบัติ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า.

ชูวงศ์ อุบลลี. ผู้ร่วมวิจัย. (2553). การศึกษาและสังเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่ดีของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตราด. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชูวงศ์ อุบลลี. ผู้ร่วมวิจัย. (2554). ชื่อแผนงานวิจัย ผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีต่อชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษา บ่อนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฝักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชูวงศ์ อุบลลี. ผู้ร่วมวิจัย. (2557). ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านในการสร้างและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

ชูวงศ์ อุบลลี. ผู้ร่วมวิจัย. (2558). กลไกบูรณาการความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ชูวงศ์ อุบลลี. หัวหน้าโครงการ. (2558). ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558.

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี